

Số: /BC-UBND

Đức Lân, ngày tháng 10 năm 2022

BÁO CÁO

**Kết quả giải quyết ý kiến sau kết luận
của Bí thư Đảng ủy tại buổi tiếp xúc đối thoại
giữa Bí thư Đảng ủy với nhân dân thôn Tú Sơn 2**

Thực hiện công văn số 89-CV/ĐU ngày 24/10/2022 của Đảng ủy xã về việc báo cáo kết quả giải quyết ý kiến sau kết luận của Bí thư Đảng ủy tại buổi tiếp xúc đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy xã với nhân dân thôn Tú Sơn 2. UBND xã Đức Lân báo cáo kết quả như sau:

1. Tuyên mương tiêu tại lô ruộng số 01, cụm dân cư 11A nhiều năm không được nạo vét gây ngập úng, khó khăn trong việc sản xuất, gieo sạ của nhân dân trong vùng. Giao UBND xã chỉ đạo các ngành liên quan phối hợp với HTXDVNN Tú Sơn 2 kiểm tra, có hướng giải quyết trước vụ Đông - Xuân năm 2022 -2023.

UBND xã đã chỉ đạo HTXDVNN Tú Sơn 2 kiểm tra, có kế hoạch nạo vét tuyên mương tại cụm dân cư số 11A, thời gian thực hiện trước vụ sản xuất Đông Xuân 2022-2023.

2. Giao UBND xã đạo HTXDVNN Tú Sơn 2 công khai trước xã viên các nguồn vốn HTX quản lý trước khi hợp nhất HTX.

UBND xã đã ban hành kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 16/6/2022 về việc thực hiện củng cố và hợp nhất các HTXDVNN trên địa bàn xã Đức Lân, hiện nay các HTXDVNN đang thực hiện lộ trình theo kế hoạch.

3. UBND xã chỉ đạo ngành liên quan mời hộ gia đình bà Trịnh Thị Tín – CDC 13A, thôn Tú Sơn 2 giải quyết chính sách hỗ trợ BHYT đối với hộ cận nghèo (cháu ngoại bà Tín trong hộ cận nghèo chưa được hỗ trợ BHYT).

Trong quá trình điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 07/9/2021 của UBND xã, điều tra viên đã bỏ sót 01 khẩu hộ cận nghèo tên Nguyễn Bảo Khang; sinh ngày 28/6/2015, chủ hộ là Phạm Tùng Sơn, ở thôn Tú Sơn 2. UBND xã đã có công văn số 31/UBND ngày 13/4/2022 về việc đề nghị Phòng LĐ-TB&XH tham mưu cho UBND huyện bổ sung khẩu hộ cận nghèo đa chiều giai đoạn 2022 -2025, nhưng hiện nay huyện chưa bổ sung.

Sau buổi tiếp xúc đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy với nhân dân thôn Tú Sơn 2. Ngày 19/9/2022 UBND xã đã mời bà Trịnh Thị Tín đến làm việc, qua buổi làm

việc bà Trịnh Thị Tín đã thống nhất mua BHYT cho cháu ngoại là Nguyễn Bảo Khang, sinh ngày 28/6/2015 theo nhà trường năm học 2022 -2023.

4. Việc lấn chiếm đất xã quản lý mở rộng đường đi (thửa đất bà Trần Thị Lan); đất của hộ gia đình bà Võ Thị Phụng mua của bà Trần Thị Liễu chưa xác định ranh giới (ở thôn Tú Sơn 2); diện tích đất xã quản lý quy hoạch khu dân cư còn thừa hiện nay một số hộ dân lấn chiếm sản xuất.

UBND xã đã chỉ đạo Công chức Địa chính- Xây dựng phối hợp với các ngành kiểm tra hiện trường để tham mưu xử lý theo quy định, thời gian thực hiện trước ngày 30/10/2022. Đối với diện tích đất xã quản lý quy hoạch khu dân cư còn thừa hiện nay một số hộ dân lấn chiếm sản xuất, UBND xã đã chỉ đạo bộ phận Địa chính –Xây dựng tiếp tục rà soát và tham mưu cho UBND xã có văn bản đề nghị cấp có thẩm quyền cho ý kiến chỉ đạo để UBND xã thực hiện.

5. UBND xã chỉ đạo ngành liên quan khảo sát, các tuyến đường xã, đường thôn đã được bê tông trên địa bàn thôn Tú Sơn 2 cấm biển báo tải trọng cho phép lưu hành.

UBND xã đã chỉ đạo bộ phận Địa chính –Xây dựng phối hợp với Công an xã và các ngành liên quan tham mưu cho UBND xã tổ chức khảo sát một số tuyến đường xã, thôn để cấm biển báo cấm tải trọng, tại Thông báo kết luận số 129/TB-UBND ngày 10/10/2022 của Chủ tịch UBND xã tại phiên họp UBND xã thường kỳ, triển khai nhiệm vụ tháng 10/2022.

6. Đoạn đường từ ngã tư nhà ông Trương Thời (giáp đường Chợ Mới - Tân Phong) đến HTX DVNN Tú Sơn 2 đã có nền đường, hiện nay đoạn đường này đã bị sạt lở, lầy lội gây nguy hiểm cho người dân khi qua lại. UBND xã chỉ đạo ngành chuyên môn làm việc các ngành ở huyện kiểm tra lại tuyến đường này có thuộc tuyến đường huyện từ Cà phê Mai Liên (Đức Tân) - Quốc lộ 24 không? Nếu không có thì đề nghị UBND xã bổ sung vào kế hoạch đầu tư trung hạn của xã để đầu tư xây dựng.

Việc hư hỏng, sạt lở ở điểm đầu giáp với nút giao thông tuyến đường Chợ mới – Tân Phong, vừa qua UBND xã đã khắc phục tạm thời để việc đi lại của nhân dân được thuận lợi. Hiện nay tuyến đường này, thuộc đường huyện quản lý và hằng năm UBND huyện có khắc phục những vị trí lầy lội, hư hỏng.

7. Chỉ đạo ngành công an tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra để kịp thời ngăn chặn, phát hiện xử lý các tệ nạn trộm cắp vật (nổi cộm là trộm gà) nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

UBND xã đã chỉ đạo công an xã phối hợp với lực lượng Dân quân tổ chức lực lượng tuần tra, bắt xử lý 02 đối tượng trộm cắp tài sản (01 đối tượng trộm cắp gà, 01 đối tượng trộm cắp mèo), tình hình đã ổn định.

Trên đây báo cáo kết quả giải quyết ý kiến sau kết luận của Bí thư Đảng ủy tại buổi tiếp xúc đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy với nhân dân thôn Tú Sơn 2. Kính báo cáo Đảng ủy biết, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy ;
- CT, các PCT UBND;
- Lưu : VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Mai Tấn Thành

